
Aðalfundur Foreldrafélags leikskólans Lyngholts 

Haldinn í Lundarseli 5.10.2022 og hófst kl. 20:00 

 

Fundinn sátu: Leikskólastjóri, stjórn foreldrafélagsins auk annarra foreldrar, alls 13 talsins. 

Fundargerð ritaði: Selma Hrönn Jónasdóttir 

 

Dagskrá: 

1. Byrjað var á að fara yfir skýrslu stjórnar.  

• Áhrif covid á starf bæði leikskóla og foreldrafélagsins (íþróttaskóli, tendrun jólatrés 

og fleira) 

• Janúar – rafræn bók fyrir foreldra því mikið var um covid og starfsemi skólans skert.  

• Apríl - Páskaeggjaleit sem allir voru ánægðir með.  

• Hópmy ndataka í byrjun júní.  

• Útskrift öðlinga – þeir fengu birkihríslu að gjöf frá Blómahorninu hennar Önnu Heiðu. 

• Réttardagurinn fór víst framhjá mörgum þrátt fyrir auglýsingu – Benjamín spilaði á 

gítar undir hjá barnakór (4 börn tóku þátt) 

• Hugmynd að reyna að samnýta ljósmyndara þegar hann kemur í grunnskólann á 

hverju ári – öðlingar fengju þá alltaf útskriftarmynd. 

 

2. Ársreikningur  

• Hagnaður 84.000kr í fyrra – skýrist á því að lítið var gert sökum covid.  

• Taprekstur sem skýrist af stórri gjöf til leikskólans og veglegri jólagjöfum en áður.  

• Félagsgjaldið er lægra en hefur verið – ekki allt greitt enþá.  

• Félagið skuldar litið sem ekkert – einhverjir reikningar sem ekki hafa borist (ABC 

skólavörur - ekki allar vörur hafa skilað sér) kemur inn á næsta ársreikning. 

• Ársreikningur og skýrsla stjórnar samþykkt af viðstöddum.  

 

3. Regína og Benjamín kveðja stjórnina. Eftir sitja þá Anna Sigrún, Selma og Þórður Vilberg.  

• Þeir sem hafa boðið sig fram í næstu stjórn eru, Erna Ragnarsdóttir og Thelma Rún 

Magnúsdóttir.  

• Næstu stjórn skipa þá: Anna Sigrún, Erna, Selma Hrönn, Thelma Rún og Þórður Vilberg.  

 

4. Önnur mál 

• Tillaga um nikotínlausan skóla sem gildir líka um foreldra og þá sem sækja á leikskólann – 

mikið um nikotínpúða og annað rusl á lóð leikskólans. (Aðallega vegna unglinga, 

félagsmiðstöðin hefur líka aðstöðu í Lundarseli í hluta hússins, samnýtt er anddyrið og 

lóðin. Hvernig er hægt að framfylgja svoleiðis reglum? 

- Setja inn á fb síðu skólans upplýsingar og biðja foreldra að vera ekki með 

nikotínpúða/vape þegar börnin eru sótt. Hægt er að setja upp plaköt/skilti til að minna á 

nikotínlausan skóla. 

- Möguleiki að fá fræðslu fyrir unglingastigið um skaðsemi nikotíns og fl. 

• Spurt er hvort starfsfólk megi reykja á vinnutíma, umræða hefur verið um reyklausan 

vinnustað. Starfsfólkið á rétt á sínum frítíma og stjórnendur mega ekki ráðstafa honum. 



Fólk ræður sínum frítíma. Reglur leikskólans eru að það má ekki reykja í sjónfæri við 

leikskólann.   

• Stjórnin þarf að ræða þessa hluti betur og hvað er hægt að gera  

 

5. Vinnustytting  

• Starfsfólk hefur óskað eftir að styttingin verði tekin eftir hádegi einn dag í mánuði. Þetta 

fór fyrir fræðslunefnd og ekki sagt nei, var vísað í fjárhagsáætlun leikskólans. Leikskólinn 

er að vinna í fjárhagsáætlun eins og er. Þar er líka bent á sparnað sem kemur með þessu 

fyrirkomulagi, eins og að þurfa ekki að kaupa mat fyrir þennan dag, ekki borga stafsfólki 

álag og fleira. Einnig kostur að þá þurfi mögulega ekki að loka deildum ítrekað með 

engum fyrirvara vegna manneklu. Þetta er í ferli.  

• Er starfsfólk tilbúið í að taka sína vinnustyttingu svona og þurfa að taka börnin sín með 

heim en ekki verja honum í eitthvað fyrir sjálfan sig svo sem klippingu, nudd, útréttingar 

og fleira? 

• Vinnustytting í grunnskólanum má ekki bitna á kennslu.  

• Samningar leikskólakennara renna út í febrúar 2023 og fer þá vinnuvikan í 36 tíma.  

• Foreldrafélagið styður heilshugar við vinnustyttinguna eins og starfsfólkið óskaði eftir. Fá 

hina firðina með og skila inn bréfi til Fjarðabyggðar sem styður við þetta. 

• Foreldrafélagið á rétt á að senda áheyrndafulltrúa á fræðslunefndarfundi. 

Fjarðaforeldrar er sameiginlegur hópur allra foreldra í Fjarðabyggð.  

 

6. Starfsmannamál 

• Tvær nýjar komnar inn á síðustu tveimur viku, Elísabet Ólöf og Eygló Halla. Ein að byrja á 

næstu dögum/vikum. Ein væntanleg 1. nóvember. 

• Börnin sem eru á Eskifirði í leikskólanum frá Reyðarfirði verða tekin inn. Þau eru 3. Viku 

seinna verða svo tekin inn önnur 3. Of mörg börn eru á yngstu deildinni, verða orðin 20 

talsins þegar þessi sem bíða eftir plássi verða tekin inn.  

• Tveir fara í fæðingarorlof, einn fyrir áramót og annar eftir – búið að brúa það.  

• 3 stöður lausar – ekki fullar stöður samt (afleysingar). Ein þeirra mun detta niður ef 

stytting vinnuvikunnar verður samþykkt sem einn og sami dagurinn í mánuði fyrir allt 

starfsfólk. 

• Enn vantar deildarstjóra. Einey er með yngstu tvær deildirnar.   

 

Fundi slitið kl. 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 


